

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางรฐปณีย์ พรพิณิจพงศ์	ประธานสภาฯ	รฐปณีย์ พรพิณิจพงศ์	
๒	นายนิติ สุขชาติ	ส.อบต.หมู่ที่ ๑	นิติ สุขชาติ	
๓	นายพิชิต แสนแจ็ก	ส.อบต.หมู่ที่ ๓	พิชิต แสนแจ็ก	
๔	นายเลิศ อาจศึก	ส.อบต.หมู่ที่ ๔	เลิศ อาจศึก	
๕	นายปรัชญา ศอกจะบก	ส.อบต.หมู่ที่ ๕	ปรัชญา ศอกจะบก	
๖	นายพิเชฐ แซ่มพุทรา	ส.อบต.หมู่ที่ ๖	พิเชฐ แซ่มพุทรา	
๗	นายสมทรง ขาวพิมาย	ส.อบต.หมู่ที่ ๗	สมทรง ขาวพิมาย	
๘	นายครองสิน ทองเครือ	ส.อบต.หมู่ที่ ๘	ครองสิน ทองเครือ	
๙	นายเด่นชัย ปราสาทสูง	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐	เด่นชัย ปราสาทสูง	
๑๐	นายอุทัย สอพิมาย	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑	อุทัย สอพิมาย	
๑๑	นายสมหมาย ชินพิมาย	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒	สมหมาย ชินพิมาย	
๑๒	นางวิภารัตน์ ไพค่านาม	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔	วิภารัตน์ ไพค่านาม	
๑๓	นายเจริญ ชินสุข	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕	เจริญ ชินสุข	
๑๔	นายสมศักดิ์ อารมณเพียร	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๖	สมศักดิ์ อารมณเพียร	
๑๕	นางโรมจิตร แงตสันเทียะ	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๗	โรมจิตร แงตสันเทียะ	
๑๖	นายสมศักดิ์ แจ้งศิริณู	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๘	สมศักดิ์ แจ้งศิริณู	
๑๗	นายธีมาโรจน์ จิตจรัสยิ่งยง	ส.อบต.หมู่ที่ ๒๐	ธีมาโรจน์ จิตจรัสยิ่งยง	
๑๘	นายผดุงศักดิ์ พุนดี	ส.อบต.หมู่ที่ ๒๑	ผดุงศักดิ์ พุนดี	
๑๙	นายวิเชียร พลดี	เลขานุการสภาฯ	วิเชียร พลดี	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายศรีประจวบ บุไรสง	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓	ศรีประจวบ บุไรสง	ลากิจ

ผู้ร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายไสว กิตติธิรกุล	นายก อบต.ในเมือง	ไสว กิตติธิรกุล	
๒.	นางภัคกร พานิช	รองนายก ฯ	ภัคกร พานิช	
๓.	นางเจนจิรา เอื้ออาภาเศรษฐ	รองนายก ฯ	เจนจิรา เอื้ออาภาเศรษฐ	
๔.	ร.ต.อ.บรรจง รัตนา	เลขานุการนายกฯ	บรรจง รัตนา	

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๔๐ น.

นายวิเชียร พลดี เลขานุการสภาฯ : เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาที่เคารพครับ ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมจำนวน ๑๘ คน ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและขอเชิญกราบพระพร้อมกันครับ

ต่อไปกราบเรียนเชิญประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ

ประธาน : ก่อนอื่นขอแจ้งการลาของสมาชิก ท่านศรีประจวบ บุโธสง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ แจ้งลาอีกค่ะ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ประธาน : ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมว่ามีข้อที่ต้องแก้ไขหรือไม่ เปิดที่หน้าเลยคะ มีท่านใดจะแก้ไขอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้ที่ประชุมลงมติคะ ท่านใดจะรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้ยกมือคะ

มติที่ประชุม : รับรอง ๑๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

๔.๑ รายงานการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประธาน : ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองได้ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน ๕ คน พร้อมทั้งได้กำหนดวันรับคำแปรญัตติระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติได้แถลงผลการพิจารณาคำแปรญัตติต่อที่ประชุมคะ

นายอุทัย สอพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ : เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่านครับ ผมนายอุทัย สอพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ ในนามประธานคณะกรรมการแปรญัตติขอแถลงผลการปฏิบัติงานรับคำแปรญัตติและการพิจารณาคำแปรญัตติดังนี้ครับ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ได้ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่หนึ่ง (รับหลักการ) ในคราวประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ และมีมติเลือกคณะกรรมการ

แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมทั้งกำหนดวันให้
คณะกรรมการฯ รับคำแปรญัตติระหว่างวันที่ ๑๗, ๑๘ และ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตำบลในเมืองนั้น

คณะกรรมการแปรญัตติทั้ง ๕ คน ได้ประชุมคัดเลือก ประธาน รองประธานและเลขานุการ
แล้วได้แก่

๑. นายอุทัย สอพิมาย	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑	เป็นประธานกรรมการ
๒. นายสมทรง ชาวพิมาย	ส.อบต.หมู่ที่ ๗	เป็นรองประธานกรรมการ
๓. นายครองสิน ทองเครือ	ส.อบต. หมู่ที่ ๙	เป็นกรรมการ
๔. นายพิชิต แสนแจ็ก	ส.อบต.หมู่ที่ ๓	เป็นกรรมการ
๕. นายธีมาโรจน์ จิตจร้อยยง	ส.อบต.หมู่ที่ ๒๐	เป็นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการแปรญัตติได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรอรับเอกสารแบบเสนอขอแปรญัตติจากสมาชิก
สภาฯ ในวันที่ ๑๗, ๑๘ และ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตำบลในเมือง

เมื่อครบกำหนดวันเวลาการรับเรื่องเสนอขอแปรญัตติแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้มายื่นเสนอขอแปร
ญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติจึงได้ได้ประชุมเพื่อพิจารณาคำแปรญัตติเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อ
สรุปผลการพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ยื่นเสนอขอแปรญัตติคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามร่างเดิมเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป ลงชื่อนายอุทัย สอพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ ประธาน
กรรมการแปรญัตติ

ประธาน : ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการพิจารณาคำเสนอขอแปรญัตติแต่
ไม่มีผู้ยื่นเสนอขอแปรญัตตินั้นมีผู้ใดจะอภิปรายสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นดิฉันจะได้
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประธาน : ต่อไปจะเป็นการลงมติในวาระสอง เมื่อไม่มีผู้ยื่นเสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ที่ประชุมจะต้องพิจารณาตามร่างเดิมว่าจะเห็นชอบหรือไม่ ท่านใดจะ
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอให้ยกมือค่ะ

มติที่ประชุม : เห็นชอบในวาระสอง จำนวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธาน : เมื่อที่ประชุมลงมติเห็นชอบในวาระสองแล้ว ต่อไปจะเป็นการลงมติในวาระที่สาม
ดิฉันขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ผู้ใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๗ และจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอให้ยกมือค่ะ

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๗ จำนวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๕.๒ การพิจารณาญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อต่อเติมอาคารสำนักงาน

ประธาน : ขอเชิญนายกชี้แจงญัตติค่ะ

นายก : เรียนท่านประธาน ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง มีความประสงค์จะขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

โอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทค่าต่อเติม หรือตัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ รายการ โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน จำนวน ๑,๔๖๓,๐๐๐ บาท เพื่อต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามที่ อบต.กำหนด (กองช่างรับผิดชอบ)

โอนลดจาก แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๘๗ โอนลดจำนวน ๒๕๘,๐๐๐ บาท

โอนลดจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์การเกษตร รายการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ตั้งไว้ ๑,๒๐๕,๐๐๐ บาท ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๒๑ โอนลดจำนวน ๑,๒๐๕,๐๐๐ บาท

รวมยอดโอนลดทั้งสิ้น ๑,๔๖๓,๐๐๐ บาท

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยความเรียบร้อย จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ทั้งนี้ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองต่อไปขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายไสว กิตติธิกรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ประธาน : ทุกท่านคงจะศึกษาระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้นถ้าไม่ผ่านสภา ก็ไม่สามารถใช้งบประมาณได้ คงจะเข้าใจนะคะ มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะหรือไม่

นายอุทัย สอพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ : เรียนประธานที่เคารพ ท่านนายก ท่านรองนายกทั้งสองท่าน ผมนายอุทัย สอพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ ผมและสมาชิกก็เข้าใจว่าการต่อเติมอาคารก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ จึงขอหารือว่างบประมาณการจัดซื้อรถไถหรือรถแทรกเตอร์ก็จำเป็นเร่งด่วน สมาชิกก็เคยเสนอให้ซื้อมาแล้วครั้งหนึ่ง ที่น้องประชาชนในหมู่บ้านต่างๆ อยากจะให้สมาชิกจัดหาอุปกรณ์ไปเดินดินในถนนในหมู่บ้านถ้างบประมาณจัดซื้อรถไถ ๑,๒๐๕,๐๐๐ บาท นี้ถูกตัดไปแล้วจะหางบประมาณมาจัดซื้อใหม่ได้หรือไม่ครับ

ประธาน : เกี่ยวกับญัตติที่ผู้บริหารเสนอเข้ามาโอนลดงบประมาณจาก ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดจำนวน ๒๕๘,๐๐๐ บาท

รวมกับโอนลดจากรายการจัดซื้อรถพาร์ทแทรกเตอร์ ตั้งไว้ ๑,๒๐๕,๐๐๐ รวมยอดโอนลดทั้งสิ้น ๑,๕๖๓,๐๐๐ บาท ขอให้ที่ประชุมพิจารณานะคะว่าเรื่องใดที่มีความจำเป็น ต้องถามความเห็นของท่านสมาชิกคะ มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่คะ

นายอุทัย สอพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ : เรียนประธานที่เคารพผมนายอุทัย สอพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ ผมขอเรียนเหตุผลของพี่น้องประชาชนที่สมาชิกเห็นว่ามีความจำเป็น เนื่องจากสมาชิกมองเห็นปัญหาของพี่น้องว่าถนนต่างๆ ทั้งถนนคอนกรีต หินคลุก ถนนดิน มีหญ้าขึ้นปกคลุม เป็นหลุมเป็นบ่อ ถ้าหากเรามีรถแทรกเตอร์หรือรถไถในการตัดทำความสะอาด ซ่อมแซมถนนเกลี่ยดินถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อก็จะทำได้รวดเร็วก็จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างมาก ถ้ามีรถตัดดินแล้วแต่ละหมู่บ้านยื่นคำร้องขอใช้เข้ามาดีกว่าการใช้แรงงานคนและสมาชิกมีมติให้ซื้อแล้ว ในด้านสำนักงานนั้นผมขอเรียนว่าถ้ายังพออยู่ได้ก็ขอให้อยู่ไปก่อน มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามท่านก็เสนอประธานสภาครับ

ประธาน : มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มอีกเชิญคะ

นายปรัชญา สอกจะบก ส.อบต.หมู่ที่ ๕ : เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ผมนายปรัชญา สอกจะบก ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ผมขอพูดต่อจากท่านสมาชิกอุทัยเรื่องความจำเป็นในการจัดซื้อรถไถหรือรถแทรกเตอร์ครับ ผมเห็นด้วยกับท่านอุทัยครับ เนื่องจากพื้นที่ของเรามีถนนดิน หินคลุก เมื่อเราซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ก็ไม่มีรถไถไปดันดินเป็นการของสมาชิกที่จะต้องจัดหารถไถมาดันดิน ถ้าจะใช้รถตักหน้าขุดหลังที่อบต.ของเรามีก็ทำงานได้ช้าวิ้งไม่กี่เที่ยวก็หมดวันแล้ว ผมจึงเห็นว่าใช้งบประมาณในการจัดซื้อรถไถมีความสำคัญกว่าการต่อเติมอาคารครับ

ประธาน : ก็เป็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกนะคะ ท่านเลขาฯมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างเพื่อจะหาแนวทางที่จะมีเครื่องมือเครื่องไม้ไปแก้ไขปัญหาด้านถนนหนทางต่างๆ มีงบประมาณอื่นที่จะมาใช้ได้หรือไม่ ให้ท่านนายกหรือท่านปลัดช่วยเสนอความเห็นเพิ่มเติมด้วยคะ

นายวิเชียร พลีสดี ปลัด อบต.ในเมือง : กราบเรียนท่านประธานท่านคณะผู้บริหารและสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับ งบประมาณที่ตั้งไว้ในการจัดซื้อรถแทรกเตอร์นั้น เราตั้งงบประมาณตามใช้ราคาตามมาตรฐานของสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง มีแต่ตัวรถไม่ได้ตั้งงบประมาณในจัดซื้ออุปกรณ์เสริมไว้ เช่น ใบดันดิน ด้านหน้าและอุปกรณ์ไถดินด้านท้ายรถ ดังนั้นถ้าจัดซื้อรถไถก็ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมด้วยครับ ถ้าไม่จัดซื้อหรือไม่ใช้งบประมาณในปีนี้งบประมาณก็จะตกเป็นเงินสะสมไป จะไปซื้อในปีงบประมาณต่อไปก็ได้ สาเหตุที่จะโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ครับ มีขั้นตอน กระบวนการและระเบียบที่สามารถทำได้ครับ

นายก : เรียนท่านประธานและสมาชิกทุกท่านครับ กระผมในฐานะผู้ยื่นเสนอญัตติ ถ้าหากท่านสมาชิกเห็นว่าการจัดซื้อรถไถนั้นมีความจำเป็นก็สำหรับพี่น้องประชาชนผมก็น้อมรับฟังความเห็น เพราะผมก็ให้ความสำคัญกับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นหลักเช่นเดียวกัน ผมจึงขอลอนญัตติโอนงบประมาณโอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง จำนวน ๑,๕๖๓,๐๐๐ บาทนี้ และจะตั้งงบประมาณในการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ตามข้อบัญญัติฯ ไว้ดังเดิมและจะจัดหางบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ดินและอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นในการใช้งานเพิ่ม ส่วนการต่อเติมอาคารสำนักงานนั้นผมก็จะจัดหางบประมาณที่ยังไม่ได้ใช้หรือยังไม่มีมีความจำเป็นมาดำเนินการ เนื่องจากอาคารสำนักงานก่อสร้างมาเป็นเวลากว่าสิบห้าปีแล้ว บุคลากรเพิ่มขึ้นภารกิจเพิ่มมากขึ้น ตอนนี้อยู่การจัดกระจายก็อยากจะให้มาอยู่ในอาคารเดียวกันเพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ ผมขอลอนญัตตินี้ครับ

ประธาน : ค่ะก็ขอให้นายกเสนอญัตติตามความต้องการของสมาชิกเข้ามาใหม่ เกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมของรถแทรกเตอร์ให้ครบ เนื่องจากรถโลกี่มีความจำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแล้วจะได้เปิดประชุมสภาใหม่ ประธานสภาพร้อมที่จะเปิดประชุมเพื่อประโยชน์ของประชาชน มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่คะ ถ้าไม่มีแล้วดิฉันขอเข้าระเบียบวาระต่อไปนะคะ

๕.๓ การพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ประธาน : ขอเชิญนายกชี้แจงญัตติค่ะ

นายก : เรียนท่านประธาน ตามที่ผมได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่นี้ โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ จากงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๑๑๒ โดยขอโอนลดจำนวน ๒๙๐,๐๐๐ บาท (คงเหลืองบประมาณหลังโอน ๒๑๐,๐๐๐ บาท) นั้น เนื่องจากสมาชิกขอให้ดำเนินการตามข้อบัญญัติต่อไป ผมจึงขอลอนญัตตินี้ครับ

ประธาน : ที่ประชุมรับทราบนะคะ ท่านนายกขอลอนญัตตินี้ค่ะ

๕.๔ การพิจารณาญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณกรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณ

ประธาน : ขอเชิญนายกชี้แจงญัตติค่ะ

นายก : เรียนท่านประธานท่านสมาชิกทุกท่านครับ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองมีความประสงค์ขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมานนั้นต่อไป เนื่องจากเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามกระบวนการจัดหาพัสดุได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ รายการ โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน จำนวน ๑,๔๖๓,๐๐๐ บาท เพื่อต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามที่ อบต.กำหนด (กองช่างรับผิดชอบ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ลำดับที่ ๑๘ หน้า ๑๕๔

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒๑ จำนวน ๘๗๓,๖๐๐ บาท (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๒๙)

วิธีดำเนินการ

๑) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๗ เมตร

๒) ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๘.๕ ตร.ม. พร้อมเท คสล.หูช้างขนาด ๕๙.๑๕ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพ ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลำดับที่ ๔๓๐ หน้า ๙๓ รวมทั้งสิ้น ๒,๓๓๖,๖๐๐ บาท

ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณในกรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑) ข้อ ๑๙ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๕๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติการเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา ๑ ปี

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีก ๑ ปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็น ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีก ๑ ปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์คงเดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้การเงินไว้

กรณีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพันเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกเงินตามวรรค ๒ แล้วหากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าวให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ นายไสว กิตติกรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ประธาน : ในการพิจารณาญัตตินี้เนื่องจากญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อปรับปรุงต่อเติมอาคารนั้น ท่านนายกขอถอนญัตติออกไป จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะข้อ ๒ คือการ ขออนุมัติกันเงินในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒๑ จำนวน ๘๗๓,๖๐๐ บาท (ข้อบัญญัติฯหน้า ๑๒๙) ค่ะ

มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีมติฉันขอให้ที่ประชุมลงมติ ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้กันเงินงบประมาณกรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒๑ จำนวน ๘๗๓,๖๐๐ บาท ขอให้ยกมือค่ะ

มติที่ประชุม : อนุมัติจำนวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๕.๕ การพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบถ่ายโอนถนนสายแยกไทรงามถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖ (เฉพาะผิวจราจร)

ประธาน : ด้วยคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบถ่ายโอนถนนสายแยกไทรงามถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖ (เฉพาะผิวจราจร) ขอเรียนเชิญนายกชี้แจงญัตติเพื่อประกอบการพิจารณาค่ะ ขอเชิญนายกค่ะ

นายก : เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองได้รับการร้องทุกข์จากราษฎรบ้านนางเจริญ หมู่ที่ ๖ และบ้านท่าสงกรานต์ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลในเมืองเนื่องจากถนนสายแยกไทรงามไปทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖ อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ เกิดการชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อราษฎรที่ใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจรด้วยความลำบากและเกิด

อุบัติเหตุบ่อยครั้ง และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์แจ้งว่าไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมจากกรมชลประทาน หากองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองมีความพร้อมด้านงบประมาณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์พร้อมถ่ายโอนถนนดังกล่าว(เฉพาะผิวจราจร) ให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองดูแลรับผิดชอบ

ดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนแก่ราษฎรข้างต้น จึงขอความเห็นชอบในการถ่ายโอนถนนสายแยกไทรงามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๐๖(เฉพาะผิวจราจร) เพื่อดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาต่อไป ทั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๙ ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าว มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ นั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น

๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๒ ให้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใดๆ เกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวงระเบียบ หรือประกาศ ในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองต่อไป ขอแสดงความนับถือ นายไสว กิตติธิรกุล นายองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ประธาน : มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่คะ ถ้าไม่มีดิฉันขอให้ลงมตินะคะ ท่านใดเห็นชอบในการรับถ่ายโอนถนนสายแยกไทรงามถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖ (เฉพาะผิวจราจร) ขอให้ยกมือคะ

มติที่ประชุม : อนุมัติจำนวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๕.๖ การพิจารณาอนุมัติขอความเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม ๓๑๒๗ แยก ทล ๒๐๗ - บ้านไทรงาม (เฉพาะระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๓๖ ต้น พร้อม ตู้ควบคุม จำนวน ๒ ตู้)

ประธาน : เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองได้ชี้แจงญัตติคะ

นายก : เรียนประธานและสมาชิกทุกท่านครับ ด้วยแนวทางหลวงชนบทนครราชสีมาได้ดำเนินการโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม ๓๑๒๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๗ - บ้านไทรงาม ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และมีความประสงค์ขอส่งมอบถ่ายโอนพัสดุ/ทรัพย์สินของโครงการเฉพาะระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๓๖ ต้น พร้อมตู้ควบคุม จำนวน ๒ ตู้ โดยขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองตรวจสอบความถูกต้องและลงนามในเอกสาร

เพื่อให้การถ่ายโอนพัสดุ/ทรัพย์สินของโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรเสนอญัตติขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๙ ในกรณีที่มีผู้อุทกพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าว มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น

๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๒ ให้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุดังกล่าวไว้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใดๆ เกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุดังกล่าวไว้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ ในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายไสว กิตติธิกรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ประธาน : มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่คะ ถ้าไม่มีมติฉันขอให้ลงมติคะ ท่านใดเห็นชอบในการรับถ่ายโอนถนนสายแยกไทรงามถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖ (เฉพาะผิวจราจร) ขอให้ยกมือคะ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ จำนวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ใดจะสอบถามข้อมูลหรือเสนอเรื่องใดเพิ่มเติมหรือไม่

นายเด่นชัย ปราสาทสูง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ : เรียนท่านประธานและท่านนายกครับ ผมนายเด่นชัย ปราสาทสูง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ เสนอว่าขอให้จัดซื้ออุปกรณ์เสริมรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการตัดหญ้าด้วย เนื่องจากตามถนนต่างๆ มีหญ้าขึ้นปกคลุมจำนวนมาก จะได้สะอาดสวยงาม

นายผดุงศักดิ์ พุนดี ส.อบต.หมู่ที่ ๒๑ : เรียนท่านประธาน ผมนายผดุงศักดิ์ พุนดี ส.อบต.หมู่ที่ ๒๑ ขอให้จัดหาอุปกรณ์ เสริมที่ใช้กับรถแทรกเตอร์ ดังนี้

- ใบดัดดินด้านหน้า
- ใบมีดด้านหลัง
- อุปกรณ์ชุดตัดหญ้า
- ผานไถด้านหลัง

นายสมศักดิ์ แจ้งศิริ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๙ : เรียนท่านประธาน ผมนายสมศักดิ์ แจ้งศิริ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๙ ขอฝากท่านประธานไปยังผู้บริหารว่าแบบแปลนในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือคสล.เกี่ยวกับไหล่ทางขอให้แก้ไขเพิ่มไหล่ทาง ดัดคำว่าไหล่ทางตามสภาพออกไปเพราะผู้รับจ้างจะได้ทำให้เรียบร้อยครับ

นายอุทัย สอพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ : เรียนท่านประธาน ท่านผู้บริหารและสมาชิกครับ ผมนายอุทัย สอพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ ขอเรียนฝากท่านประธานว่ากรณีเกี่ยวกับการจัดซื้ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดงานพิธีการทั้งรัฐพิธี ราชพิธี หรือ โต๊ะเก้าอี้ของผู้บริหาร อยากจะให้จัดหางบประมาณจัดซื้อ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานครับ


นายสมทรง ขาวพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ ๗ : เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายสมทรง ขาวพิมาย ส.อบต.หมู่ที่ ๗ มีเรื่องขอเรียนผู้บริหารเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำมูล บ้านม่วง เนื่องจากมีราษฎรที่เข้าไปก่อสร้างที่พักและจำหน่ายอาหารไม่ยอมย้ายออก จึงอยากให้ผู้บริหาร ท่านปลัด เข้าไปดูสถานที่ช่วยแก้ไขปัญหาด่วนด้วยครับ

ประธาน : เชิญท่านนายกได้ชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของสมาชิกค่ะ


นายก : เรียนท่านประธาน ผมตอบข้อเสนอของท่านสมาชิกอุทัย ว่าเกี่ยวกับอุปกรณ์และ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการใช้งานและภารกิจของ อบต.ก็จะพยายามจัดทำให้มีความพร้อมครับ กรณีของ ท่านสมาชิกสมทรง ที่เสนอเกี่ยวกับการที่ราษฎรเข้าไปอาศัยในที่ดินริมลำน้ำมูลซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งของทางราชการนั้น ขอตรวจสอบก่อนครับว่าเป็นที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด จะได้ประสานกับหน่วยงานที่ดูแลเพื่อแก้ไขต่อไป

ประธาน : มีท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีมติฉันขอปิดการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ค่ะ


ปิดประชุมเวลา ๑๖.๑๐ น.

ลงชื่อ  ผู้จตุรายนการประชุม
(นายวิเชียร พลิตี)


เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ลงชื่อ  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอุทัย สอพิมาย)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๑

ลงชื่อ  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายครองสิน ทองเครือ)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๙

ลงชื่อ  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายพิเชฐ แซ่มพุทรา)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง มีมติรับรองแล้ว

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๖

จงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)


(นางรุณณีย์ พรพินิจพงศ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง